

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์</p>	<p><b>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหา เลขาธิการ สปสช. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ จะมีการหารือเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมบอร์ด สปสช.วันที่ 1 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เป็นรักษาการเลขาธิการ สปสช.เพื่อให้งานเดินหน้าต่อ</p> <p>ล่าสุด นพ.ศักดิ์ชัยได้ลงนามแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ 1.นพ.ชูชัย ศรชำนิ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. เป็นรองเลขาธิการ สปสช. 2.นพ.วิทยา ดันสุวรรณนนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. เป็นรองเลขาธิการ สปสช. 3. นพ.ประจักษ์วิช เล็บนาค ผู้อำนวยการ (ผอ.) อวูโส เป็นรองเลขาธิการ สปสช. 4.นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี ผอ.อวูโส ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ และการประเมินผล เป็นรองเลขาธิการ สปสช. 5.นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผอ.อวูโสปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. และ 6.ทพ. อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>- เสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผอ.รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานเครือข่ายการดูแลรักษาโรคซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงและเป็นปัญหาของเขตสุขภาพที่ 7 ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ว่า มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ 1. ด้านงบประมาณ เสนอให้แยกงบค่าตอบแทนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวให้ชัดเจน 2.งบฯเหมาจ่ายรายหัว มีรายละเอียดการใช้ที่ชัดเจน เช่น ค่าทำกิจกรรม ฯลฯ ทำให้เป็นอุปสรรคบางครั้งไม่สามารถละหมวด เคลือบไปใช้ในส่วนอื่นได้ ส่วนงบค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ ฟीฟอร์ฟี่ การใช้บางส่วนนี้ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก แต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกัน 3. ด้านบริหารจัดการ หมอจำนวนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการรักษาที่สปสช.กำหนด ซึ่งถ้ารพ.ไหนทำการรักษาที่ไม่เป็นไปตามที่ สปสช.กำหนด จะมีปัญหาในการเบิกค่ารักษาจากสปสช. ดังนั้น สปสช.ควรดึงรพ.แพทย์ มาร่วมกำหนดทิศทาง เพื่อให้เป็นแนวทางที่ชัดเจน</p> <p>สปสช.ควรนำฐานข้อมูลผู้ป่วยที่มีการบันทึกไว้มาศึกษาวิจัย เพื่อจะได้สามารถวางแผนพัฒนาระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย กำหนดทิศทางในอนาคตได้ และ ควรมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง รร.แพทย์ สปสช. สธ. ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ รมว.สธ.มีนโยบายว่า จะบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน</p>
<p>คมชัดลึก ไทยรัฐ แนวหน้า สำนักข่าวไทย ช่อง 7</p>	<p><b>ซีแอลยาไวรัสตับซี</b></p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยกว่า 100 คน ได้เดินทางเข้าพบ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ สธ.ประกาศมาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensig-CL) หรือซีแอล เพื่อให้ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เข้าถึงการรักษาด้วยยาในรูปแบบของยาจีน ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโดยตรง และเป็นกลุ่มยาที่ใช้เป็นมาตรฐานการรักษาในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ เนื่องจากเป็นยาที่มีประสิทธิภาพการรักษาให้หายขาดได้ถึง 90% สูงกว่ายาที่ไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ยังมีราคาแพงประมาณ 980,000 บาทต่อขวด ซึ่งหากจะรักษาต้องใช้เงินสูงถึง 2,940,000 บาท</p> <p>มูลนิธิฯจึงขอเรียกร้องกับ สธ.ดังนี้ 1.ขอให้ สธ.ประกาศใช้มาตรการบังคับสิทธิซีแอลต่อยาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยา 2.ส่งเสริมให้ทุกหน่วยบริการในสังกัด สธ.ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีได้ 3.พัฒนาระบบการส่งต่อการดูแลรักษาที่ชัดเจน และ 4.ขอให้ สธ.เจรจากับ สปสช. ขอบบในการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ กล่าวว่า สธ.ได้พยายามผลักดันตลอด โดยร่วมกับหลายส่วน อาทิ อภ. อย. ในการจัดการให้ยามีราคาถูกลง เบื้องต้นได้รับรายงานจาก อภ.ว่า อีก 2 เดือนนี้ศาลในประเทศอินเดีย จะมีการตัดสินปัญหาเรื่องสิทธิบัตรยารักษาโรคตับอักเสบบี อาจจะมีการเจรจาต่อรองนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้ ซึ่งการทำซีแอลยาต้องพิจารณาประโยชน์และโทษก่อน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ส่วนการตรวจคัดกรองและการรักษา จะหารือกับ สปสช.อีกครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>ข้อตกลง TPP</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย กล่าวในการประชุมวิชาการบูรณาการกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ว่า หากประเทศไทยเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ TPP จะทำให้อธิปไตยในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยเสียหาย เนื่องจากในข้อตกลงการค้าฉบับนี้ จะเปิดโอกาสให้บริษัทบุหรี่ต่างชาติเข้าแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของไทย และหากมีเรื่องข้อพิพาทในเรื่องยาสูบ ก็ทำให้มีข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ และอาจทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับหน่วยงานควบคุมยาสูบในประเทศไทย</p> <p>โดยจะมีการฟ้องร้องในประเทศ หรือจะเป็นการฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแทน โดยจะมีอนุญาโตตุลาการ 3 คน ที่ยังมีปัญหาเรื่องความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาคดี เพราะอนุญาโตตุลาการบางคนที่มีการขึ้นบัญชีไว้ นั้นอาจเคยว่าความให้กับบริษัทบุหรี่มาก่อน เมื่อแพ็คเกจรัฐบาลก็ต้องยุติมาตรการที่ถูกฟ้องร้องและต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล</p> <p>ด้านนายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หากไทยเข้าร่วม TPP อาจมีกรณีรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐถูกฟ้อง อย่างเช่น เรื่องการออกกฎหมายควบคุมยาสูบ ส่งผลให้บริษัทบุหรี่ต่างชาติจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการต่อต้านนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบของไทย</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ ชัช เตปูน ตอบจดหมาย	<p><b>รองรับสังคมผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอ จม.จากคนไทยผู้ใช้บัตร 30 บาท กล่าวว่า สธ.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี โดยตั้งเป้าว่า ภายหลังปี 2579 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอในแผนฯ ว่า เป้าหมายหลัก ควรให้ความสำคัญกับการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ที่เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงการรักษา และรัฐบาลควรส่งเสริมการรองรับผู้สูงอายุ ต้องวางระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว กระตุ้นส่งเสริมให้มีการเก็บออมเมื่อเกษียณ ก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาขาดเงินรักษาดูแลรักษาพยาบาลของตัวเองได้ หรือแม้กระทั่งปรับลดค่าใช้จ่ายประมาณที่ไม่จำเป็น เพื่อนำมาช่วยสนับสนุนงบประมาณของรพ.ได้</p>
มติชน บ้านเมือง สำนักข่าวไทย	<p><b>แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังเปิดประชุมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุชัดเจนถึงการให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศ ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงไปประจำแล้ว อาทิ จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งคลินิกหมอครอบครัว โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงไปประจำในอัตรา 3 คนต่อประชากร 30,000 คน ดูแลระดับปฐมภูมิ เขตชุมชนเมือง สามารถลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่ของ จ.พระนครศรีอยุธยาได้</p> <p>ตั้งเป้าว่าภายใน 10 ปีจะต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,000 คน หรือมีอัตราส่วนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คนต่อประชากร 10,000 คน ส่วนหมออนามัยยังทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนเช่นเดิม แต่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไปเสริม รวมถึงยังมีวิชาชีพอื่นๆ ลงไปดูแลสุขภาพด้วย</p> <p>กรณีหมออนามัยเรียกร้องเรื่องค่าตอบแทน ขอให้พ้นช่วง ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคมนี้ไปก่อน จะนัดหารือกันว่า จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง</p>
สยามรัฐ ข่าวสด บ้านเมือง สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น สทท.	<p><b>พ.ร.บ.อุ้มบุญ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. ลงนามร่วมมือระหว่างสธ.กับพม. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันติดตามเด็กที่เกิดโดยวิธีการอุ้มบุญ ตั้งแต่หลังคลอดไปจนกว่าบรรลุนิติภาวะ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์หรือค้าอวัยวะ</p> <p>ทั้งนี้ หลังจากบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.58 ก็มีคู่สมรสชาวไทยที่มีบุตรยากได้รับอนุญาตให้ทำอุ้มบุญแล้ว 35 คู่ ในจำนวนนี้เป็นคู่สมรสระหว่างหญิงไทยและชายชาวต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมาย 3 คู่ โดยมีคู่สมรสที่รอพิจารณาอีก 4 คู่ ขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจปรึกษาขั้นตอนการขออนุญาตในเรื่องนี้เฉลี่ยเดือนละ 200 คู่ ส่วนกรณีที่จะอุ้มบุญจะต้องเป็นหญิงชาวต่างชาติที่เป็นเครือญาติ และจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศนั้นๆ ด้วย</p>
สำนักข่าวไทย	<p><b>อบรมนวดฝ่าเท้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง กรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไอเอ็นเอ็น ช่อง สทท.	สนับสนุนบริการสุขภาพ กับ กระทรวงยุติธรรม ในการฝึกอบรมการนวดฝ่าเท้า นวดไทย ให้แก่ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เพื่อให้มีอาชีพ
แนวหน้า	<p><b>ประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.พร้อมด้วย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดการประชุมวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 2,000 คน</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนทั้งประเทศ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนให้เข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน</p>
สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.อำนาจ กาจันะ กล่าวถึง โรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันด้วยวัคซีน โดยให้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเมื่อมีอายุ 2- 4 เดือน และฉีดซ้ำประจำปี เน้นวิธี 5 ย. เพื่อป้องกันสุนัขกัด ได้แก่ อย่าแหย่ อย่าเหยียบสุนัข อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกัน อย่าหยิบภาชนะอาหารของสุนัข และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จัก</p>
สยามรัฐ	<p><b>กะพรุนพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 42-58 มีรายงานผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากแมงกะพรุนพิษมากกว่า 900 ราย พบอาการหนักจนถึงหมดสติ 18 ราย เสียชีวิต 8 ราย เน้นวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกวิธีคือ ราดด้วยน้ำส้มสายชูต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วินาที ห้ามราดด้วยน้ำจืด ห้ามใช้มือถู และรีบพบแพทย์</p>
ไทยโพสต์	<p><b>มือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอบทความ รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคติดเชื้อในเด็กที่มักมีการระบาดช่วงฤดูฝนก็คือ "โรคมือ-เท้า-ปาก" เนื่องจากสภาพอากาศชื้นแฉะ จะทำให้เชื้อไวรัสที่ก่อโรคเจริญเติบโตได้ดีและแพร่ระบาด พบบ่อยในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ปัจจุบันยังไม่มียาป้องกัน และไม่มียารักษาจำเพาะ การป้องกันคือ แยกผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ออกไปสัมผัสกับเด็กคนอื่นผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กควรหมั่นล้างมือเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังเด็กคนอื่น หมั่นทำความสะอาดของเล่นและสภาพแวดล้อมทุกวัน</p> <p>ศ.พญ.อุษา ทิสยากร เลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและประธานการประชุมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จะจัดให้มี "การประชุมนานาชาติโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย ปี 2016 ภายใต้นาเวดิต รวบรวมพลังเพื่อปกป้องเด็ก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์</p>
เดลินิวส์	<p><b>เตือนวัยรุ่นอย่ากินข้าว</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.จักรพงษ์ ชุณหเสวี สถาบันโรคผิวหนัง เตือนอันตรายอีกครั้งโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่คลั่งความสวย พบว่ามีผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวหลายยี่ห้อจำหน่ายตามท้องตลาด ทั้งครีมทาหน้า ครีมทาผิวกาย สบู่ ฯลฯ ที่ลักลอบผสมสเตียรอยด์ รวมถึงสารต้องห้าม อาทิ สารปรอท หากนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ อาจเกิดผลข้างเคียงได้ ต้องตรวจสอบให้ดีว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้รับการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับ อย. ถูกต้องหรือไม่ เพื่อสุขภาพผิวที่ดีและปลอดภัย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ต้นหลักสูตรปฐมพยาบาลระดับมัธยม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ.จับมือกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุหลักสูตร "ปฐมพยาบาล" ในชั้นมัธยม เล็งกำหนดเป็นภาคบังคับ ออกใบประกาศใช้ประกอบการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้ารื้อฟื้นความร่วมมือผู้จัดหน้า-ละคร สอดแทรกเนื้อหาที่ถูกต้องผ่านจอ แนะนำว่าสามารถโทรลด แอปพลิเคชัน EMS1669 ได้</p>
ข่าวสด โพสต์ทูเดย์	<p><b>รพ.ดำเนินสะดวกร้องประปาไหลเอื่อย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สันติ สุขหวาน รก.ผอ.รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ร้องเรียนว่าน้ำประปาที่โรงพยาบาลไหลน้อย ทำให้ผู้ป่วย หมอ และพยาบาลเดือดร้อนหนัก ด้านนายไวยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี ชี้แจงว่ากำลังเร่งแก้ปัญหา ดังกล่าว โดยเตรียมดึงน้ำจาก อ.บางแพ มาช่วยในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จะแล้วเสร็จไม่เกินสัปดาห์หน้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์โพสทูเดย์ ช่อง one</p>	<p><b>ทีมแพทย์ช่วยเหลือหญิงตกเลือดในป่า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กฤษดา วุฑฒยากร ผอ.รพ.สังขละบุรี ได้รับแจ้งจาก นายกอบต.โลโว ว่ามีผู้ป่วยเป็นหญิงชาวบ้านที่ไล่ป่า ม.5 ต.โลโว เกิดอาการตกเลือด เพราะตั้งครรถ์ได้ 7 เดือน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ห่างจากตัวอำเภอสังขละบุรีไป 50กม.รขอความช่วยเหลืออยู่ที่สุขศาลาพระราชทาน บ้านทิลป่า</p> <p>หลังรับแจ้ง นพ.กฤษดา จึงได้ประสานเฮลิคอปเตอร์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธรยอดฟ้าเดินทางเข้ารับผู้ป่วย แต่เนื่องจากสภาพอากาศปิดในพื้นที่มีฝนตกต้องเปลี่ยนแผนการเข้าช่วยเหลือทางถนนด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อยกสูง กระทั่งเวลา 22.00 น.ก็เดินทางถึงบ้านที่ไล่ป่าเพื่อรับผู้ป่วย แต่ปรากฏว่าระหว่างบ้านเกาะสะเด็ง-บ้านสนพ่อง ทีมแพทย์ได้เจอกับกระแสน้ำป่าในลำห้วยโรตี่ได้สูงขึ้น รถไม่สามารถข้ามกลับมาได้ จึงต้องหยุดรอน้ำป่าลดลง และเมื่อเวลา 24.05 น. ของวันนี้ (28 ก.ค. 59) ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง จนเด็กคลอดกลางป่า ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ แต่ปรากฏว่าทารกเพศหญิงเด็กเสียชีวิตก่อนคลอด</p> <p>เวลา 01.00 น.ทีมแพทย์ช่วยชีวิตตัดสินใจขับรถลุยน้ำออกมาแม่น้ำจะท่วมจนมิดฝากระโปรงรถเพราะผู้ป่วยมีอาการไม่ดี ในที่สุดเมื่อเวลา 02.00 น. ทีมแพทย์แรกถึงรพ.สังขละบุรี พร้อมผู้ป่วย เจ้าหน้าที่จึงได้รับนำเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือโดยการให้น้ำเกลือและเลือดเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการช็อค เนื่องจากเสียเลือด ทราบชื่อผู้ป่วยในเวลาต่อมาคือ นาง นองเอฝ่อง อายุ 31 ปี ชาวกะเหรี่ยง</p> <p>หนึ่งในทีมแพทย์ รพ.สังขละบุรี กล่าวว่า ผู้ป่วยมีบุตรมาแล้วด้วยกัน 7 คน และครั้งนี้ตั้งครรถ์ได้ประมาณ 7 เดือนเริ่มมีอาการตกเลือดตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค.และมีเลือดออก ระหว่างทางผู้ป่วยได้แท้งลูกออกมาเป็นเพศหญิง ขณะนี้แม่มีภาวะช็อค ต้องให้เลือด พร้อมกันนี้ได้ให้ออกซิเจนและยา และแพทย์ได้เฝ้ารอดูอาการคนไข้อย่างใกล้ชิด</p> <p>นายสุวิวัฒน์ ศรีชาย ครู รร.บ้านชองกาเลีย ทีมเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย เปิดเผยว่า การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างมาก มีฝนตกหนักตลอดเส้นทาง และบางช่วงมีน้ำป่าไหลบ่ามาแรง ประกอบกับน้ำมีระดับสูง ส่งผลให้การเดินทางต้องล่าช้าออกไปซึ่งทุกคนพยายามช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ โชคดีที่ผู้ป่วยปลอดภัย โดยใช้กว่า 11 ชั่วโมง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ความร่วมมือสาธารณสุขไทย-ลาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิวรรณ ก่อวิริยกมล นพ.สสจ.เลยเผยว่า ได้มีการประชุมหารือ และทำความตกลงเป็นเมืองคู่ขนานกับ แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนร่วมกัน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ฉีดวัคซีนโรคคอตีบฟรี</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ตรัง รพ.ตรัง และเทศบาลนครตรัง ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและบุคคลทั่วไป อายุ 13 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบทุกคน ชาวบ้านจำนวนมากไปรับบริการฉีดฟรีตลอดเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยกลางคนที่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>ส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร ปลัด ก.พาณิชย์ เสนอให้ กรม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาเป็น คณะกรรมการ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงมหาดไทย ผลักดันน้ำมันรำข้าว เพื่อต่อยอดให้เป็นอาหารเสริม ที่จะบริโภคเพื่อลดความดัน ลดเบาหวาน และสกัดเป็นยา ส่วนแบ่งจากข้าว จะผลักดันให้ทำโปรตีน เป็นส่วนผสมในการทำยา ใช้ทำอาหารสำหรับทารก เด็ก คนแก่ และนักกีฬา เป็นต้น</p>
<p>คมชัดลึก โพสทูเดย์</p>	<p><b>โรคชิก้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ทางกรมพลอริดา สหรัฐอเมริกา ได้มีการสอบสวนหาสาเหตุที่ผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้า 2 คนที่ไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศ โดยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างจากผู้คนในบริเวณใกล้เคียงบ้านของผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อของพลอริดามีทั้งหมด 381 ราย มี 4 รายที่ติดเชื้อโดยไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ</p>

